



# ข่าวประชาสัมพันธ์

## มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๒๑ เดือนมกราคม ๒๕๕๗ หน้า ๑๕ มูลค่าข่าว ๗๘,๗๓๓.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### ‘อำนาจ’ไม่กดดันพร้อมยก‘ฟูเอนเตส’

ความเคลื่อนไหวศึกชิงแชมป์โลกรุ่น ฟลายเวต (112 ปอนด์) สหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) ที่ว่าง ระหว่าง “เจ้าเพชร” อำนาจ เกษตรพัฒนา รองแชมป์อันดับ 7 ชาวไทย กับ ร็อบบี้ ฟูเอนเตส รองแชมป์อันดับ 5 เจ้าของ แชมป์ภาค OPBF จากฟิลิปปินส์ ที่จะมีการชิงในวันที่ 22 ม.ค.นี้ที่อาคารลิตพลตลท สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ช่วง 7 ถึง 17.00 น. ล่าสุดเมื่อเช้าวันที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา นักชกทั้งคู่พร้อมทีมงาน เดินทางถึง จ.นครราชสีมา แล้ว เข้าพักที่โรงแรมวิวันโฮเต็ล เพื่อเตรียมขึ้นชก

ด้าน นายสมพงษ์ อัจฉานุเคราะห์ ผู้แทน IBF เปิดไพล์รายชื่อคณะกรรมการตัดสินศึกครั้งนี้ที่ IBF แต่งตั้งออกมาเรียบร้อยแล้ว โดยมี เรย์ รีด จากออสเตรเลีย เป็นสักขีพยาน ส่วนกรรมการผู้ห้ามและชี้ขาดบนเวที ได้แก่ โทนี่ มาเริตต้า จากออสเตรเลีย และกรรมการให้คะแนน 3 คน ประกอบด้วย แมนเฟรด คูลเลอร์ (เยอรมนี), เนลวิล โฮลท์ (แอฟริกาใต้) และ นายสมศักดิ์ ศิริอนันต์ ผู้ตัดสินชาวไทยจากเวทีมวยช่อง 7 สี โดยใช้กรรมการชุดเดิมที่เตรียมไว้สำหรับตัดสินคู่ อำนาจกับ โมรูตี เอ็มทาลาเน่ อดีตแชมป์โลกชาวแอฟริกาใต้ที่สละ

ตำแหน่งไป จน IBF ต้องส่ง ฟูเอนเตส มาชิงแชมป์ว่างแทนนั่นเอง แต่ทีมงานของ ฟูเอนเตส ก็ยอมรับว่าสถาบันหลักอย่าง IBF บริสุทธิ ยุติธรรมอยู่แล้ว

นอกจากนี้ทั้ง อำนาจ และ ฟูเอนเตส ได้ทดสอบน้ำหนักตัวล่าสุดก่อนขึ้นชกอย่างเป็นทางการ ต่างยืนยันว่าไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะยังเกินพิกัด 112 ปอนด์ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยเฉพาะฟูเอนเตสเป็นนักมวยพิกัด 112 ปอนด์ตามธรรมชาติผ่านการชกป้องกันแชมป์ภาคตะวันออกไกล OPBF มาหลายครั้งแล้ว เช่นเดียวกับ อำนาจ ที่อาศัยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาควบคุมด้านโภชนาการระหว่างฝึกหนักฟิตซ้อมที่ มศว องค์กรฯ จึงไม่ห่วงในเรื่องนี้ พร้อมกันนั้นอดีตขุนพลเสื้อกล้ามทีมชาติไทยยังระบุว่า จากการที่ชกมวยสากลสมัครเล่นมาอย่างโชกโชนและผ่านสังเวียนโอลิมปิกเกมส์มาแล้วทำให้การชิงแชมป์โลก IBF ในครั้งนี้ไร้แรงกดดันใด ๆ ขึ้นขึ้นแม้เปลี่ยนคู่ชกกะทันหันก็ไม่มีผลใด ๆ เพราะซ้อมมาดี แค่ปรับเทคนิคการชกเล็กน้อย มีการศึกษาเทปการชกและแก้ทางมวยของนักชกฟิลิปปินส์เป็นอย่างดี จะไม่ทำให้แฟนมวยชาวไทยผิดหวังแน่นอน หลังร้างแชมป์โลกสถาบัน IBF มาถึง 16 ปี.